

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๓๑๘/๑๙๓๗๒



สลด. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๑13364/67

3 ธ.ค. 2567 เวลา 15.30 น.



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การลงนามพิธีสารฉบับที่ ๒ เพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๗/๒๔๔๗๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นต่อการลงนามพิธีสารฉบับที่ ๒ เพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) ที่เสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียนความเห็น ดังนี้

๑. เห็นชอบต่อร่างพิธีสารฉบับที่ ๒ เพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และเอกสารแนบท้าย ตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ได้ เนื่องจากพิธีสารฉบับที่ ๒ ดังกล่าวจะเป็นการยกระดับและเปลี่ยนแปลงพันธกรณีที่ระบุในความตกลง AANZFTA ฉบับเดิม ให้มีความทันสมัย รองรับบริบททางการค้าในปัจจุบัน โดยไม่ได้มีการนำตารางข้อผูกพันการลดภาษีภายใต้ความตกลง AANZFTA มาเจรจาเพื่อเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมแต่อย่างใด อีกทั้งมิได้มีการรับแก้ไขขอบเขตมาตรการสุขอนามัยและมาตรการสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) ซึ่งมีเนื้อหาเป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และแนวทางสากล สำหรับการปรับปรุงข้อบทการค้าสินค้าจะเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้น ภายใต้ความตกลง AANZFTA อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อสังเกตในด้านผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ที่อาจส่งผลให้ภาครัฐสูญเสียความสามารถในการจัดเก็บภาษีศุลกากรและเผชิญกับคู่แข่งจากประเทศคู่สัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิตที่มีความอ่อนไหว เช่น สินค้าเกษตรบางประเภทที่ต้องเร่งปรับตัวกับการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงการนำเข้าสินค้าทดแทนซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยที่ต้องใช้เวลาสำหรับการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการให้มีมาตรการรองรับผลกระทบผ่านกลไกกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก

๒. เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ ในการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฉบับที่ ๒ เพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

๓. เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ ในการให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการออกหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติมให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่างพิธีสารฉบับที่ ๒ เพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

๔. เห็นชอบ...

๔. เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ ในการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนะนำสนธิสัญญา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อพิธีสารฉบับที่ ๒ เพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และเอกสารแนบท้าย

๕. เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ ในการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พิธีสารฉบับที่ ๒ เพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้ง เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มีผลใช้บังคับ ๖๐ วัน หลังจากวันที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และชาติสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย ๔ ประเทศ ได้นำส่งสัตยาบันสารให้เลขาธิการอาเซียนแล้ว สำหรับสมาชิกที่เหลือ จะมีผลบังคับใช้ ๖๐ วัน หลังจากวันที่สมาชิกรายนั้นได้นำส่งสัตยาบันสาร

๖. เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ ในการให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการ นำส่งสัตยาบันสารของพิธีสารฉบับที่ ๒ เพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ให้แก่เลขาธิการอาเซียนเพื่อรับทราบการให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าว เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบพิธีสาร ฉบับที่ ๒ เพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๕๘๓๐

E-mail akanit.oae@gmail.com